



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุตุชุม จังหวัดยโสธร กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่ ยส ๐๐๓๒/๗๘๐

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตามตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน สาธารณสุขอำเภอกุตุชุม

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุตุชุม ได้จัดทำประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ไปแล้วนั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุตุชุม ขอรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ.๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) แนบมาพร้อมนี้และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

(นายพัฒนา แสงศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นายพรชัย ทองป่อ)

สาธารณสุขอำเภอกุตุชุม




แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา พ.ศ.๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินชัย จังหวัดยโสธร

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ข้อมูลถึง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำ ความผิด	ผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตาม มาตรการ
๑	การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาคน และ บริการใดๆ	หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สสอ.กุศ ชุม	ไม่มี	ไม่พบการกระทำผิด
๒	การรับสิ่งสนับสนุน หรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาจากบริษัท	หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สสอ.กุศ ชุม	ไม่มี	ไม่พบการกระทำผิด
๓	การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา	หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สสอ.กุศ ชุม	ไม่มี	ไม่พบการกระทำผิด
๔	ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา	หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สสอ.กุศ ชุม	ไม่มี	ไม่พบการกระทำผิด
๕	ระบบการเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ	หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สสอ.กุศ ชุม	ไม่มี	ไม่พบการกระทำผิด
๖	ระบบการตรวจสอบการรับสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา	หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สสอ.กุศ ชุม	ไม่มี	ไม่พบการกระทำผิด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุศุม จังหวัดยโสธร
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุศุม
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
๑.ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุศุม จังหวัดยโสธร ๒.วัน/เดือน/ปี : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๓.หัวข้อ: รายงานสรุปผลการกำกับติดตามตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ.๒๕๖๔ ๔.รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานสรุปผลการกำกับติดตามตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ.๒๕๖๔ ๕.Linkภายนอก: https://www.govesite.com/ssokco๑/index.php?p=๑j หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นายพัฒนา แสงศรี) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	(นายพรชัย ทองบ่อ) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกุศุม วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นายพัฒนา แสงศรี) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	

